

# เซาว์ชายโซลาร์ให้กองทุนญี่ปุ่น

**โพสต์ทูเดย์ - เซาว์ สตีล อินดัสทรี**  
**ชาย 2 โครงการโซลาร์เซลล์มูลค่า**  
**623 ล้าน ให้กองทุนญี่ปุ่นเพื่อนำเงิน**  
**ไปรองรับการลงทุนใหม่**

นายอนาวิน จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี (CHOW) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทชายสินทรัพย์ประเภทโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ญี่ปุ่น 2 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 4.43 เมกะวัตต์ให้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในญี่ปุ่นหรือบริษัทลูกของกองทุนมูลค่า 622.86 ล้านบาท ตามแผนธุรกิจการขายทรัพย์สินเข้ากองทุน เป็นการเพิ่มมูลค่าให้สินทรัพย์เพื่อสร้างกำไร เตรียมกระแสเงินสดรองรับการลงทุนใหม่เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและ/หรือชำระหนี้และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

สำหรับโครงการที่บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทคือ ชัน พาร์ทเนอร์ โทโต โกซา (เอสพีเอ็น) ที่บริษัท พรีเมียร์โซลูชั่น (PSCL) ถือหุ้นทั้งหมดและบริษัทถือหุ้น PSCL 87.36% ผ่านบริษัท เซาว์ เอ็นเนอร์ยี จะขาย 2 โครงการประกอบด้วย โครงการอิบารากิ กำลังการผลิต 1.17 เมกะวัตต์ และโครงการโออิตะกำลังการผลิต 3.26 เมกะวัตต์ให้แก่อกองทุน

ทั้งนี้ ธุรกรรมจะเป็นการซื้อขายสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเท่านั้นซึ่งรวมถึงสิทธิการเช่าที่ดินระยะยาว อุปกรณ์และแผงโซลาร์เซลล์ และสัมปทานรับซื้อ

กระแสไฟฟ้าของเมติและบริษัทจะต้องส่งมอบสินทรัพย์และคู่สัญญาต้องทำการชำระราคาให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ของปี 2560

ขณะที่ ปัจจุบัน SPN มีโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ญี่ปุ่น 5 โครงการประกอบด้วย โออิตะ จิฟู อิบารากิ ชิบูชิ โนคาตะ เอสพีเอ็น

นายพูลพิพัฒน์ ดันธนลิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี (QTC) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 7 ที่ 3/2560 เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 70 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 359 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 429 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 70 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 70 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด คือ นายภูเขาคำ ปรารวเส และ/หรือ นายพีรณัฐ ดันดิพจน์ ในราคาหุ้นละ 13.00 บาท มูลค่ารวม 910 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี ไม่เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่า 90% ของราคาตลาดโดยราคาตลาด ก่อนถึงวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนวันที่ 29 ส.ค. 2560-6 ก.ย. 2560) โดยให้บุคคลในวงจำกัดส่งมอบเงินมัดจำ 80 ล้านบาท ให้แก่บริษัทภายในวันที่ 14 ก.ย. 2560 ■